

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN LẬP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Tân Lập, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã Tân Lập

Thực hiện Văn bản số 2089 /BATGT- KT&HT ngày 27/11/2023 của Ban An toàn giao thông huyện Bắc Sơn về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

UBND xã Tân Lập báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã Tân Lập như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm TTATGT tại địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo TTATGT, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, cụ thể xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban, các tổ phục vụ cho công tác trật tự an toàn giao thông, quản lý hành lang ATGT phối hợp với các ban ngành cùng cấp tổ chức triển khai tuyên truyền nhằm đảm bảo trật tự ATGT, quản lý và bảo vệ hành lang an ATGT.

Gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cấp hội chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT quản lý và bảo vệ hành lang an ATGT trên địa bàn xã theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền và ban an toàn giao thông thống nhất triển khai cụ thể tuyên truyền lồng ghép với các nhiệm vụ của các tổ chức chính trị xã hội xã tham gia vận động, tuyên truyền giải phóng lòng lè đường, không để buôn bán làm cản trở giao thông gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

2. Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo TTATGT, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông, ngay từ đầu năm 2023 đến nay Ban ATGT xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, cụ thể xây dựng các kế hoạch, kiện toàn ban, các tổ phục vụ cho công tác an toàn giao thông, giải tỏa hành lang chỉ đạo phối hợp với các ban ngành

cùng cấp, các trường thôn tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự quản lý và bảo vệ hành lang ATGT như giải phóng lòng lề đường, không để buôn bán làm cản trở giao thông, gửi thông báo đến các hộ gia đình có công trình xây dựng kiên cố nằm trong đất dành lề đường, rãnh thoát nước tự di dời tháo dỡ.

Xây dựng kế hoạch số 15/KH-BATGT ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban an toàn giao thông xã Tân Lập về Kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Lập năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Xây dựng văn bản số 151/UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 của ủy ban nhân dân xã Tân Lập về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên Fanpage “An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn”;

Xây dựng và thực hiện kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của ủy ban nhân dân xã Tân Lập về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý bảo vệ hành lang an toàn giao thông năm 2023;

3. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông

3.1. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương được sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Ban an toàn giao thông xã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xã, các ban ngành ở thôn, các đơn vị trường học tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã lồng ghép với nhiệm vụ của địa phương với 1 buổi/ tuần sáng chiều khi tham gia giao thông chấp nghiêm các quy định về an toàn như đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia không lái xe thu hút được trên 2.400 lượt nghe đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của nhân dân và nhất là đối tượng học sinh.

Trong năm 2023 trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông.

3.2. Kết quả công tác quản lý bảo vệ và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Lập từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay.

Trong năm 2022 UBND xã đã phối hợp các cơ quan đội quản lý trật tự đô thị huyện, Công ty Nhật Minh, phòng kinh tế và hạ tầng huyện đo đạc nhắc nhở lập biên bản có thời hạn để các hộ tự tháo dỡ các công trình xây kiên cố nhằm giải phóng lòng lề đường trong phạm vi 2m đối với phần đất dành cho đường bộ, rãnh dọc, không làm cản trở khi tham gia giao thông cụ thể trên tuyến đường ĐH 73 từ thị trấn Bắc Sơn, 41 hộ có công trình nằm trong phạm vi 2m chủ yếu là tường rào, mái che, mái vẩy, tường bao đến nay 4 hộ đã tự di dời, tháo dỡ.

Trong năm 2023 ban an toàn giao thông xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép trên hệ thống loa truyền thanh của xã về công tác giải tỏa hành lang 1

buổi/ tuần thu hút trên 1.856 lượt nghe, phối hợp với ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền vận động lồng ghép trong các cuộc họp thôn được 2 lần tại thôn Nà Nâm và Nà Yêu, Các thành viên trong Ban ATGT xã trực tiếp đến nhà tuyên truyền nhắc nhở tại nhiều lần nhưng các hộ không thực hiện di dời tháo dỡ.

Trong năm 2023 trên địa bàn xã không có tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không có trường hợp tập kết vật liệu ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

4. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn

4.1. Thuận lợi

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến các thôn luôn quan tâm tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị Nghị quyết của cấp trên. Nhất là công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh cả về nội dung phối hợp lồng ghép số lượt tuyên truyền cũng như phát sóng trên loa truyền thanh của xã tuyên truyền, giáo dục Pháp luật đến từng người dân, chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận, chung tay, nhất trí cao trong nhân dân bởi nhân dân hiểu rõ vấn đề An toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông chính là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông không gây ra những tai nạn đáng tiếc.

Công tác giải tỏa hành lang được nhân dân đồng tình ủng hộ.

4.2. Khó khăn

Do trình độ dân trí của người dân chưa được đồng đều nên vẫn xảy ra tình trạng một số ít người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu trên đường, một số ít hộ cá nhân dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn có hành vi buôn bán hàng hóa trên hành lang đường giao thông.

Dù chính quyền địa phương đã vận động tuyên truyền tận nhà nhiều lần nhưng vẫn còn tình trạng một vài hộ gia đình có công trình nhà ở, tường rào kiên cố nằm trong vi phạm đường bộ trên địa bàn xã không chịu di dời tháo dỡ do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Lực lượng tuần đường chưa làm tốt công tác kiểm tra đường, một số hộ gia đình dù được chính quyền địa phương nhắc nhở nhưng vẫn cố tình đắp đất rãnh dọc dẫn đến một số đoạn đường bị ngập mặt đường gây ảnh hưởng đến mặt đường, gây mất đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Đối với tuyến đường huyện ĐH 73 thị trấn Bắc Sơn – Tân Lập – Tân Hương công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay công tác giải tỏa hành lang gặp nhiều khó khăn.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên đã triển khai và đã tổ chức thực hiện tập chung tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, thường xuyên của ngời tham gia giao thông đồng bộ toàn diện.

Tập trung tuyên truyền trong hội viên, nhân dân, đảng viên gắn vào các ngày truyền thống tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, không có các trường hợp tái vi phạm lòng lề đường đảm bảo ATGT và hành lang an toàn giao thông.

Các thành viên BATGT xã phối hợp với các bộ phận có liên quan, các trưởng thôn tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản bảo vệ hành lang ATGT trên địa bàn xã.

Ban an toàn giao thông xã đề nghị Đảng viên, cán bộ, công chức, cán bộ thôn, công an viên gương mẫu chấp hành nghiêm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường vi phạm HL ATGT gây mất trật tự an toàn giao thông.

Phối hợp với cấp trên trực tiếp quản lý tuyến đường huyện ĐH 73 thực hiện dứt điểm công tác di dời các công trình tường bao xây dựng trong phạm vi 2m vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ dự di dời tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

III. Kiến nghị và đề xuất

Công ty TNHH MTV ĐTXD và Thương Mại Nhật Minh quản lý và bảo dưỡng đường, Lực lượng tuần đường phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra đường, một số hộ gia đình dù được chính quyền địa phương nhắc nhở nhưng vẫn cố tình đắp đất rãnh dọc dẫn đến một số đoạn đường bị ngập mặt đường gây ảnh hưởng đến mặt đường, gây mất đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã Tân Lập ./.

Nơi nhận:

- Phòng KT&HT huyện;
- TT Đảng ủy -TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Doãn Hùng